



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม

สรุปสาระสำคัญการประชุม

1. การปฏิรูปกรมอนามัย ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมอนามัย คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัย
2. การเตรียมการการนิเทศงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรเน้นประเด็นการวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์อนามัยกรณีที่จะถูกถ่ายโอนไปเขตสุขภาพ การดำเนินการเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งการเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3. กำหนดจัดวัดอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ก.ค. 2567 ภายใต้ธีม “1 ทศวรรษ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมรณรงค์ คนละ “มือ” คนละ “แชร์” และเสวนาวิชาการ “เส้นทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” และ “มุมมอง ความท้าทาย การรับมือ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต”
4. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ระหว่างวันที่ 16 - 19 ก.ค. 2567 ณ จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สายอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
5. ประเด็นอื่น ๆ ที่มีการนำเสนอในการประชุม ประกอบด้วย แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข ปี 2568 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณในชั้นร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ วงเงินที่ได้รับ 55.4574 ล้านบาท (2 แผนงบประมาณ 6 โครงการ) ซึ่งต้องเตรียมการสำหรับการชี้แจงงบประมาณ ต่อไป



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th



เอกสารการประชุม